



กมธ. การศึกษา วุฒิสภา เดินทางไปศึกษาดูงาน เกี่ยวกับ
“การลงพื้นที่ติดตามและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ
โดยนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาไปสู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
กับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันด้วยศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ของ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง



เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา
นำโดย พลเอก ประสาท สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม และคณะอนุกรรมาธิการ ได้เดินทางลงพื้นที่
เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะและลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ตามศาสตร์พระราชาไปสู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา กับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันด้วยศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชน
ณ โรงเรียนเจริญวิทย์ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี
จาก นายสันติภัทร โคจิจุล ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสุภานี สวาทะสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญวิทย์ คณะครู และนักเรียน โดยได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
แนวทางในการนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาไปสู่การจัดการ
การเรียนรู้ในสถานศึกษา กับโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวันด้วยศาสตร์พระราชา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของโรงเรียนโรงเรียนเจริญวิทย์ ที่ได้มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน
และสามารถแก้ปัญหาแบบเชิงบูรณาการได้ อาทิ การปลูกพืชผักสวนครัว และการผลิต
น้ำดื่มสำหรับใช้บริโภคในโรงเรียน เป็นต้น



จากนั้น เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ นาฬิกา ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาไปสู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษากับโครงการเกษตร



เพื่ออาหารกลางวัน ด้วยศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก นางบุษบา ณะแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง และคณะ ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว ได้มีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในอำเภอต่าง ๆ จำนวน ๑๑ อำเภอ ได้แก่ ๑) อำเภอเมืองพัทลุง ๒) อำเภอกงหรา ๓) อำเภอควนขนุน ๔) อำเภอเขาชัยสน ๕) อำเภอตะโหมด ๖) อำเภอบางแก้ว ๗) อำเภอป่าบอน ๘) อำเภอป่าพะยอม ๙) อำเภอปากพะยูน ๑๐) ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีบรรพต และ ๑๑) อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ



ต่อมาเมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาไปสู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษากับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ด้วยศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง



อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง และคณะ ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวได้มีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในอำเภอต่าง ๆ จำนวน ๑๐ อำเภอ ได้แก่ ๑) อำเภอเมืองตรัง ๒) อำเภอกันตัง ๓) อำเภอย่านตาขาว ๔) อำเภอปะเหลียน ๕) อำเภอสิเกา ๖) อำเภอห้วยยอด ๗) อำเภอวังวิเศษ ๘) อำเภอนาโยง ๙) อำเภอรัษฎา ๑๐) อำเภอหาดสำราญ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ



จากนั้น เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาไปสู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษากับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ด้วยศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่ายาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง



โดยมี นางสาวชิรา อินทอง เกษตรอำเภอห้วยยอด นางสาวกฤษณ์พร จงเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวจิราพร จำปานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นางสาวนันทพิสุทธิ์ ศิริรัตน์ครู กศน.ตำบล เป็นผู้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาแก่คณะกรรมการ

